

Chương Trình Hội Nghị Bàn Tròn Hạ Lưu Nguồn Duwamish (LDW)

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2021 | 5:30 - 7:30 giờ chiều

Cuộc Họp Trực Tuyến

BẢN NHÁP

Bản Nháp v3-12-21

Mục Đích của Hội Nghị Bàn Tròn: Hội Nghị Bàn Tròn Đường Thủy Hạ Lưu Nguồn Duwamish là một diễn đàn dành cho những người bị ảnh hưởng bởi việc dọn dẹp Khu siêu tài trợ [Địa Điểm Superfund Đường Thủy Hạ Lưu Nguồn Duwamish](#) để đưa ra các khuyến nghị cho Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) trong quá trình thiết kế và xây dựng việc dọn dẹp. Xin nhắc lại, EPA đã cung cấp tài liệu tham khảo cho các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn tại cuộc họp Hội Nghị Bàn Tròn đầu tiên. [Tài liệu đó có thể được tìm thấy trực tuyến ở đây.](#)

Mục Đích Cuộc Họp:

- Thúc đẩy sự phát triển của Hội Nghị Bàn Tròn bằng cách hoàn thiện các Quy Trình Hoạt Động của Hội Nghị Bàn Tròn và xem xét dự thảo Kế Hoạch Hoạt Động của Hội Nghị Bàn Tròn 2021-2022
- Nghe cập nhật kỹ thuật từ EPA, bao gồm cả tình trạng dọn dẹp và các bước tiếp theo
- Xác định các chủ đề, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thiết kế và hành động dọn dẹp, có thể quan trọng đối với các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn để thảo luận, đồng thời phát triển tiến trình để đưa vào chương trình nghị sự trong tương lai

Làm thế nào để tham gia:

Cuộc họp sẽ được tổ chức qua màn hình Zoom.

- Đối với hình ảnh và âm thanh tiếng Anh (đề nghị), hãy sử dụng liên kết này: <https://zoom.us/j/362818756>.
- Để chỉ tham gia qua điện thoại bằng tiếng Anh, hãy gọi 1-253-215-8782; ID cuộc họp: 362-818-756

Phiên dịch sẽ được cung cấp:

- Tiếng Việt, hãy gọi số **206-456-6050 Mật mã: 35583 #**.
- Tiếng Tây Ban Nha, hãy gọi số **206-456-6050 Mật mã: 15297 #**.
- Tiếng Khmer, hãy gọi số **206-456-6050 Mật mã: 05513 #**.
- [Các tài liệu dịch được cung cấp trên Trang Mạng Hội Nghị Bàn Tròn.](#)
- Nếu bạn muốn xem người thuyết trình nói, dùng liên kết này: <https://zoom.us/j/362818756>

Phòng họp trực tuyến sẽ mở cửa cho người tham gia 30 phút trước khi bắt đầu cuộc họp. *Nếu bạn gặp khó khăn về kỹ thuật khi truy cập cuộc họp này, xin liên hệ với Mishu Pham-Whipple theo địa chỉ mishupw@triangleassociates.com hoặc 206-605-1673.*

Thời Gian	Chủ Đề Chương Trình Nghị Sự	Tài Liệu
5:00-5:30pm (30 phút)	Thử nghiệm công nghệ và quen biết bình thường <i>Mục Tiêu: Cho phép người tham gia thoải mái biết nền tảng phần mềm cho cuộc họp trực tuyến và được giúp đỡ công nghệ.</i> 1. Lựa chọn đăng ký sớm và thử nghiệm công nghệ 2. Lựa chọn phòng nhỏ cho quen biết bình thường	

Thời Gian	Chủ Đề Chương Trình Nghị Sự	Tài Liệu
5:30-5:50pm (20 phút)	<p>Chào mừng, giới thiệu và nơi chúng tôi đã dừng lại <i>Mục Tiêu: Xác định mục đích của cuộc họp và biết những ai có mặt tại bàn.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Chào mừng Giới thiệu các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn Nhắc nhở về vai trò của Ban Chỉ Đạo Hội Nghị Bàn Tròn và các thành viên hiện tại Tóm tắt cuộc họp Bàn Tròn trước đó và hội thảo trên mạng Báo cáo từ EPA về sự thay đổi của cơ quan Quản Lý Liên Bang và những gì sẽ xảy ra 	<p>Liên kết đến Tóm Tắt Cuộc Họp Bàn Tròn ngày 30 tháng 10 năm 2019 trên trang mạng của Hội Nghị Bàn Tròn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiếng Anh Español/tiếng Tây Ban Nha Tiếng Việt / Người Việt ខ្មែរ / tiếng Khmer
5:50-6:15pm (25 phút)	<p>Quản Trị Bàn Tròn <i>Mục Tiêu: Những người tham gia chia sẻ sự hiểu biết chung về mục đích và kỳ vọng của Hội Nghị Bàn Tròn.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Khuyến nghị với EPA: Phê duyệt các Quy Trình Hoạt Động Hội Nghị Bàn Tròn Xem xét Dự Thảo Kế Hoạch Làm Việc Bàn Tròn 2021-2022: Nhóm điều hành sẽ trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động trong hai năm tới. Thảo luận: Lắng nghe phản hồi từ các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn về kế hoạch làm việc dự thảo và những chủ đề bổ sung nào liên quan đến Superfund được quan tâm cho các cuộc họp trong tương lai. 	<p>Liên kết đến Quy Trình Hoạt Động trên trang mạng Bàn Tròn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiếng Anh Español/tiếng Tây Ban Nha Tiếng Việt/ Người Việt ខ្មែរ / tiếng Khmer <p>Dự Thảo Kế Hoạch Làm Việc Hội Nghị Bàn Tròn 2021-22 trên trang mạng Hội Nghị Bàn Tròn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiếng Anh Español/tiếng Tây Ban Nha Tiếng Việt/ Người Việt ខ្មែរ / tiếng Khmer
6:15-7:05pm (50 phút)	<p>Cập nhật kỹ thuật <i>Mục Tiêu: Nghe từ EPA về các tài liệu mới liên quan đến việc dọn dẹp, mục đích và ý nghĩa của các tài liệu này và những gì các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn có thể mong đợi sẽ xảy ra tiếp theo.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Chỉ Thông Tin: Báo cáo Đánh Giá Dữ Liệu Điều Tra Trước Khi Thiết Kế Giai Đoạn I cho Mức Độ Tiếp Cận Cao: Đây là bản tóm tắt kết quả lấy mẫu Giai Đoạn 1 (2020) và các dữ liệu địa điểm khác liên quan đến các mức độ hành động của Hồ Sơ Quyết Định (ROD). Nó cung cấp ý tưởng ban đầu về ranh giới khắc phục cho các phương pháp dọn dẹp khác nhau. Những ranh giới ban đầu này sẽ thay đổi, nhưng chúng giúp xác định khoảng trống dữ liệu cần được lấp đầy trong lấy mẫu Giai Đoạn 2 (2021). EPA sẽ tóm tắt các nhận xét của họ đối với Nhóm Đường Thủy Hạ Lưu Nguồn Duwamish (LDWG). <ol style="list-style-type: none"> Câu hỏi và trả lời 	<p>Bản thảo tài liệu QAPP</p> <p>Liên kết đến tài liệu Giải Thích về Sự Khác Biệt Đáng Kể (ESD) trên trang mạng Bàn Tròn</p>

Thời Gian	Chủ Đề Chương Trình Nghị Sự	Tài Liệu
	<p>2. Cơ Hội Phản Hồi: Kế Hoạch Dự Án Đảm Bảo Chất Lượng (QAPP) cho Giai Đoạn 2 Điều Tra Trước Thiết Kế Lấy Mẫu cho Thượng Nguồn: Kế hoạch này mô tả những gì Nhóm Đường Thủy Hạ Lưu Nguồn Duwamish (LDWG) đề xuất cho việc lấy mẫu năm 2021. EPA sẽ giải thích những gì có trong kế hoạch và tại sao. Các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn quan tâm có thể cung cấp phản hồi bằng văn bản để EPA xem xét trước ngày 12 tháng 4. Đây không phải là giai đoạn lấy ý kiến công chúng chính thức.</p> <p>a. Câu hỏi, câu trả lời và phản hồi ban đầu cho EPA</p> <p>3. Giai Đoạn Bình Luận Công Khai: Giải Thích về Khác Biệt Đáng Kể đối với cPAH: Thông tin về những thay đổi được đề xuất đối với mức dọn dẹp ROD và mức hành động đối với chất gây ô nhiễm đáng lo ngại đối với sức khỏe con người này đã được chia sẻ tại một buổi thông tin cộng đồng vào ngày 17 tháng 2 năm 2021. EPA sẽ giải thích những gì trong đề xuất và tại sao. Các thành viên Hội nghị bàn tròn quan tâm có thể cung cấp phản hồi bằng văn bản để EPA xem xét trước ngày 6 tháng 4 năm 2021.</p>	
7:05-7:20pm (15 phút)	<p>Tin Tức và Cập Nhật Địa Điểm Khác <i>Mục Tiêu: Nghe thông tin cập nhật về các chủ đề khác mà Hội Nghị Bàn Tròn quan tâm.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Cập nhật Kiểm Soát Thể Chế (IC) người ủng hộ sức khỏe cộng đồng (CHAs) Cập nhật ngắn gọn của các Thành Viên Hội Nghị Bàn Tròn 	
7:20-7:25pm (5 phút)	<p>Cơ Hội Nhận Được Ý Kiến và Câu Hỏi Từ Những Người Quan Sát <i>Mục Tiêu: Cho phép nhận xét và các câu hỏi chưa được nêu ra của các thành viên Hội Nghị Bàn Tròn.</i></p>	
7:25-7:30pm (5 phút)	<p>Tóm Tắt và Các Bước Tiếp Theo <i>Mục Tiêu: Đảm bảo theo dõi các ý tưởng và nhiệm vụ.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mục hành động Các bước tiếp theo 	
7:30pm	Tạm Hoãn	
7:30-7:45pm (15 phút)	<p>Tóm Tắt Tùy Ý - EPA sẽ thoát khỏi cuộc họp</p> <ul style="list-style-type: none"> Làm thế nào để rút kinh nghiệm cuộc họp? (phối hợp ngôn ngữ, điều hành, tài liệu họp, thuyết trình, v.v.) 	